



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
24 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เป็นประธานการจัดงานสัมมนาเรื่อง "ลงทุน 2020 พื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน" และกล่าวว่า งานสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดภายใต้รูปแบบวินวนอร์มอล เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ กลับมาดำเนินกิจการได้อย่างเป็นปกติ หากตั้งเป้าว่าประเทศจะไม่มีโรคติดเชื้อเลยเศรษฐกิจจะไปไม่ได้ เกิดผลกระทบอย่างมาก เราต้องเรียนรู้ในการป้องกันโรค มันใจว่าแม้จะมีผู้ติดเชื้อในประเทศแต่ระบบสาธารณสุข สามารถรองรับได้จนกว่าจะมีวัคซีน ซึ่งจากการควบคุมโรคที่ดีทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงสำหรับนักลงทุนว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัย หากป่วยก็สามารถรักษาให้หายได้ โดยจะร่วมกับรมว.คมนาคมมองให้ 3 กระทรวงเป็นคลัสเตอร์ ให้เอื้อกันทั้งการคมนาคม สาธารณสุข และการท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, ผู้จัดการ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. แถลงข่าวโครงการพัทยาระยะสั้น รับฟรีความคุ้มครองโควิด 19 ว่า ขอบขอบคุณคนที่ร่วมกันสร้างให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวในช่วงนี้ จากการตรวจติดตามถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย 99% หากครบระยะเฝ้าระวัง 14 วันแล้วยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม ก็ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัย 100% ซึ่งวันที่ 24 ก.ค. จะมีการตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้ง ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดข้อมูล และขณะนี้วัคซีนป้องกันของม.อออกซ์ฟอร์ดมีความก้าวหน้าเริ่มทดลองในคน รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณ 600 ล้านบาท โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรมว.สร. เจรจาขอซื้อ ส่วนของไทยที่มีความก้าวหน้ามากคือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการทดลองในลิงแล้ว คาดว่าเร็วสุดน่าจะประมาณกลางปีหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, maitichonweekly, nationtv, workpointtoday)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งผู้แทนและผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมถอดบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 โดยทีมจากองค์การอนามัยโลก องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันในประเทศ ใน 9 เสาหลักสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ได้แก่ 1) การประสานงาน การวางแผน การติดตามและประเมินผลในระดับประเทศ 2) การสื่อสารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของชุมชน 3) การเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค และการติดตามผู้สัมผัส 4) ช่องทางเข้าออกประเทศ 5) ระบบห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 6) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 7) การจัดการผู้ป่วย และการแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมและการวิจัย 8) การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการกำลังคน และ 9) การบำรุงรักษาด้านบริการสุขภาพที่จำเป็นระหว่างการระบาดของโรคโควิด 19 โดยไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่เข้าร่วมการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับการระบาดระลอกสองที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สร. เผยว่า สร. ร่วมกับ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการป้องกันการระบาดของโควิด 19 แถลงข่าว โครงการสุขภาพของคนทำงานด้วย Healthy Living เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และการประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด 19 แบ่งเป็น 3 ประเภทตามขนาดสถานประกอบการ โดยจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลประเภทละ 5 รางวัล ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ www.newnormalcontest.com หรือทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 ส.ค. 2563 ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 28 ส.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-กรมควบคุมโรค เผย วันที่ 22 ก.ค. 2563 มีประชาชนใน จ.ระยอง มารับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 42 คน ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ส่วนการเฝ้าระวังนับจากที่สัมผัสในวันที่ 10 ก.ค. 63 ขณะนี้ผ่านมา 12 วันแล้ว ตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ ขอให้ร่วมกันเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งนี้ บุคคล กิจกรรม กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ สามารถดำเนินชีวิตได้ตามวิถีใหม่ "สวมหน้ากาก ล้างมือ แยกของใช้ เว้นระยะห่าง ลดแออัด"

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 กทม. ซึ่งเป็นสาขาแรกที่นำร่องจัดให้มีจุดคัดกรองด้วยระบบตรวจวัดอุณหภูมิ และการสวมหน้ากากแบบอัตโนมัติ (Smart Detector) ลดการสัมผัสระหว่างพนักงานคัดกรองกับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ ยังต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ เช่น มีระบบคัดกรองก่อนเข้าใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ Face shield จัดที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ขอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ก.การต่างประเทศที่ดูแลคนไทยในต่างแดน วันนี้ได้นำคนไทยกลับจาก

ประเด็นข่าว

ต่างประเทศประมาณ 6 หมื่นคน ผ่านการคัดกรองทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ขณะเดียวกันยังมีคนตกค้างอยู่จำนวนมาก การดูแลให้สิ่งของอุปโภคบริโภคได้ทำอย่างต่อเนื่อง ระยะต่อไปเป็นการเตรียมการเปิดโรงงานรับแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานคัดกรอง ความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ต้องการแรงงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs,acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-พญ.พรพรประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. รายงานสถานการณ์วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย มาจากอียิปต์ 4 ราย, ชูแดน 2 ราย, สหรัฐอเมริกา 2 ราย คัดกรองที่ด่านสุวรรณภูมิ และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยกลับบ้านเท่าเดิม 3,105 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 106 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,269 ราย

ประเด็นผลกระทบ

1. สอสอบสวนโรคทหารไทยกลับจากสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-พญ.พรพรประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีทหารไทยกลับจากสหรัฐฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อ 22 ก.ค. เวลา 18.50 น. ตรวจคัดกรองโรคพบ 140 คน ไม่เข้าเกณฑ์ ให้เข้าพักสถานที่ที่รัฐจัดให้ จ.ชลบุรี อีก 10 ราย มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค คือ มีไข้ ไอ เสมหะ เจ็บคอ ส่งตัวรพ.พระมงกุฎเกล้าเพื่อตรวจเชื้อ อยู่ระหว่างรอผลตรวจ และ 1 รายมีโรคประจำตัว แต่ไม่ใช่โควิด 19 เข้ารักษาที่รพ.พระมงกุฎเกล้าเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, innnews, mcot)

-พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.ศบค.ทบ. เผย ทหารไทยที่กลับจากสหรัฐฯ 151 นาย พบมีไข้ 10 นาย และอีก 1 นายมีอาการบาดเจ็บนิ้วหัก ได้ส่งตัวทั้งหมดเข้ารพ.พระมงกุฎเกล้า เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 แล้ว คาดทราบผลวันนี้ ส่วนทหารที่เหลือเข้า State Quarantine

-ด้านพ.อ.ชัยอนันต์ สงวนพงษ์ ผอ.รพ.ค่ายนวมินทราชินี เปิดเผยว่า จัดให้ทหารที่กลับจากสหรัฐฯ เข้าพักห้องละ 1 นาย ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพักตลอด 24 ชม. จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ไว้คอยดูแลและเฝ้าระวังอาการ ให้ทำการตรวจวัดไข้ด้วยตัวเอง 3 ครั้งต่อวัน รายงานอาการมายังเจ้าหน้าที่ผ่านไลน์ ซึ่งจะสรุปผลทุกเช้า

2. รับมือการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้นแต่ทั่วโลกยังมีปัญหา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการผ่อนปรนเพื่อให้เศรษฐกิจสังคมขับเคลื่อน คือ การดำเนินการแบบวิถีชีวิตใหม่ ส่วนการระบาดระลอกที่ 2 หากเกิดขึ้นจะไม่เหมือนระลอกที่ 1 ด้วยปัจจัย 3 ข้อ คือ 1.ไม่ได้ปล่อยให้คนเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ได้จัดการ 2.ในระลอกที่ 1 สังคมยังไม่ดำเนินมาตรการสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันประชาชนมากกว่า 80% ดำเนินการ และ 3.การเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ทั้งของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่มีการบูรณาการและเตรียมทรัพยากรไว้ และหากเกิดการติดเชื้อภายในประเทศเชื่อว่าด้วยมาตรการต่างๆ จะจัดการได้

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า การตั้งเป้าว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ป่วยจนกว่าจะมีวัคซีนเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง เพราะทั่วโลกมีการระบาดอยู่จำนวนมาก และเป็นไปได้ที่จะมีการระบาดในประเทศไทย แต่จะต้องคุมการระบาดให้อยู่ในระดับที่จัดการได้ เมื่อมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นต้องดูแลควบคุมให้โรคสงบโดยเร็ว และหากจำเป็นต้องล็อกดาวน์เฉพาะบางที่เหมือนระยองโมเดล เชื่อว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการอย่างดี เพราะไม่ต้องการให้เกิดการระบาดในสถานประกอบการ

3. ต่างด้าวลักลอบข้ามแดน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จนท.ตำรวจ จ.สระแก้ว ออกลาดตระเวนภายในตลาดโรงเกลือ พบชาวเขมรมุสลิม 26 คน ทั้งหมดมีพาสปอร์ตแต่ไม่มีรอยประทับตราเข้าไทย สอบสวนทราบว่าทำงานในประเศมาเลเซีย แต่ตกงานจากสถานการณ์โควิด 19 จึงลักลอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติใกล้ด่านพรมแดนสุโข-ลกจ.นราธิวาส และเหมารัตู 2 คั่น มาส่งชายแดน อ.อรัญประเทศ เพื่อลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดเข้าสู่การคัดกรองเพื่อดำเนินคดีต่อไป

4. ทิ้งแรงงานในสวนปาล์ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.อนุ ทองแดง รองนพ.สสจ.ชุมพร นำทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสอบสวนโรคแรงงานชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 32 คน เป็นชาย 24 คน หญิง 8 คน ที่ถูกแก็งนายหน้าค้าแรงงานพามาปล่อยทิ้งในสวนปาล์มน้ำมัน หมู่ 8 ต.ท้ายาง อ.เมืองชุมพร เบื้องต้นพบมีไข้สูง 7 คน แยกตัวไปห้องควบคุมโรค รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่เหลือถูกควบคุมตัวไว้ที่สมาคมชาวประมงร่วมใจชุมพร รอการสอบสวนโรคก่อนดำเนินคดี

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (MCOT, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, โพสต์ทูเดย์,

ประเด็นข่าว

xinhuathai, ฐานเศรษฐกิจ)

-**สหรัฐอเมริกา** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในสหรัฐฯ จะเลวร้ายลงอีก และเรียกร้องให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อแสดงความรักชาติ

-**อินเดีย** พบชาวเมืองเดลีเกือบ 1 ใน 4 ติดโควิด ทำให้กลัวกันว่าอาจมีผู้ติดเชื้อในอินเดียมากกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการ

-**เมียนมา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์

-**ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อใหม่ 366 ราย เป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่

-**จีน** ซินเจียง พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 18 ราย และพบผู้ป่วยไม่แสดงอาการเพิ่ม 24 ราย ส่วนวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่บริษัทจีนกำลังพัฒนา อาจพร้อมให้สาธารณชนได้ใช้ภายในสิ้นปีนี้ เร็วขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะได้ใช้ในปีหน้า

-**บรูไน** ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อนุญาตให้กลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันนี้

-**ออสเตรเลีย** มีผู้เสียชีวิตต่อวันสูงที่สุดในรอบ 3 เดือน ขณะที่ผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรัฐวิกตอเรีย ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเพิ่ม 403 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย

-**เปรู** เพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 3 พันราย พร้อมยอมรับว่าทางการนับตัวเลขคลาดเคลื่อน

-**โบลิเวีย** พบศพตามถนน-บ้านเรือนร่วม 400 ศพ คาดติดโควิด-19 แต่รพ.ไม่มีเตียงรักษา

-**บราซิล** ในรอบ 24 ชั่วโมง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 67,860 ราย และเสียชีวิต 1,284 ราย

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 15,120,787 ราย เสียชีวิต 620,265 ราย และรักษาหาย 9,137,328 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 4,028,733 ราย เสียชีวิต 144,958 ราย บราซิล ติดเชื้อ 2,166,532 ราย เสียชีวิต 81,597 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 1,195,674 ราย เสียชีวิต 28,781 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 789,190 ราย เสียชีวิต 12,745 ราย แอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 381,798 ราย เสียชีวิต 5,368 ราย

โยกย้าย นพ.ชาญชัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, ผจก.ออนไลน์, เดลินิวส์

-ความคืบหน้ากรณี นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ร้องเรียนต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. เพื่อขอความเป็นธรรม รมว.สธ. กล่าวว่า ปลัด สธ. ได้ส่งหนังสือชี้แจงว่าดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนหนังสือของที่ปรึกษา รมว.สธ. ที่ขอให้ยุติร้องเรียนวินัยปลัด สธ. เป็นเพียงความเห็นของที่ปรึกษา เท่านั้น ต้องตัดสินใจอีกครั้ง ส่วนข่าวจะละเว้นโทษ 186 รพ.นั้น ไม่เป็นความจริง

ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง กล่าวว่า การสอบเป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวมีผลต่อความรู้สึกของคนในกระทรวงมาก ต้องยึดความถูกต้องและรอบคอบ ขณะนี้กรรมการมีการประชุมเพื่อวางแผนการสอบสวน รวมถึงลงพื้นที่เสาะหาข้อมูลหลักฐาน ใช้เวลาดำเนินการ 180 วัน

เพิกถอนทะเบียนตำรับยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, คมชัดลึก

-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งที่ 631/2563 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียสูตรผสมชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของยาอะม็อกซิซิลลิน ผสมไตรโคลอกซาซิลลิน จำนวน 3 ทะเบียนตำรับยา ได้แก่ เลขทะเบียนตำรับยา 2A 11/47 ชื่อการค้า COMPLISCAN, 2A 24/60 ชื่อการค้า CAMPLICON และ 2A 1/61 (E) ชื่อการค้า COMPICILLIN เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ซ้ำซ้อนกัน และการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มเพนิซิลลินที่ผสมด้วยยาสำคัญมากกว่าหนึ่งชนิดทำให้ไม่สามารถปรับขนาดยาให้เป็นไปตามขนาดการรักษาได้ อีกทั้งอาจส่งเสริมให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยา และทำให้ผู้บริโภคได้รับยาเกินความจำเป็น อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา

ผู้ต้องหาพาหิไนส์รพ.ปง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, บ้านเมือง, แนวหน้า, 77kaoded, ผจก.ออนไลน์, nationtv, kapook

-ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาพาหิไนส์รถฉุกเฉิน รพ.ปง ซึ่งกำลังนำตัวผู้ป่วยส่งรพ.เชียงใหม่ จ.พะเยา ถูกกระจกแตกเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สอบสวนพบว่าผู้ต้องหามีอาการทางสมองและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีอาการคลุ้มคลั่งอยู่เสมอ มอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี พร้อมแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์

พีชกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, ไทยโพสต์, บ้านเมือง)

-นายประสงค์ คอนกำลั้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านดอนไทรงาม ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร จัดประชุมทำธรรมณูญชุมชนเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความพร้อมในการรองรับการประกาศท้องที่ตามมาตรา 58/2 แห่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 หลังจาก ป.ป.ส. คัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องศึกษาการเสพและครอบครองพีชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยไม่ผิดกฎหมาย เพราะเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มีการรวมตัวทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง และในพื้นที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

โรคมะเร็งกระดูก Ewing Sarcoma

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร, ไทยรัฐออนไลน์, สยามรัฐ, MCOT, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaipbs, ผจก.ออนไลน์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย Ewing Sarcoma เป็นโรคมะเร็งของกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่พบบ่อยในเด็ก วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า 30 ปี แต่มีความชุกที่สุดในผู้ป่วยช่วงอายุ 10-20 ปี พบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 รองจาก Osteosarcoma เมื่อโรคเกิดที่กระดูกระยะแรกๆ จะมีอาการปวด บวม คลำได้ก้อน บางครั้งอาจพบอาการคล้ายการติดเชื้อ แต่หากมีรอยโรคในกระดูกแกนกลางลำตัว จะมีอาการปวดบริเวณ

ประเด็นข่าว

รอยโรคหรือปวดร้าวไปบริเวณอื่น จากมีการกดทับหรือเบียดเส้นประสาท การรักษาประกอบด้วย การให้ยาเคมีบำบัด การผ่าตัดและการฉายรังสีรักษา ร่วมกัน ซึ่งหากรักษาตั้งแต่ยังไม่ลุกลามไปที่อื่น จะมีอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี ประมาณ 50-60 % แต่หากมีการลุกลามแล้ว อัตราการรอดชีวิตจะลดลง เหลือ 25-30 %